

Số: ~~327~~/KH-PGD&ĐT

Van Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
của ngành giáo dục và đào tạo Vạn Ninh

Thực hiện Kế hoạch số 640/KH-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của ngành giáo dục và đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ của ngành công an, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Kiểm chế làm giảm tội phạm hình sự so với năm 2018, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm mạnh các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn không để tội phạm hình thành các băng, nhóm, hoạt động có tổ chức mang tính lộng hành, bảo kê, côn đồ, hoạt động tội phạm “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông so với năm 2018; không để các vụ cháy, nổ gây hậu quả từ rất nghiêm trọng trở lên xảy ra.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong việc thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng năm 2030, tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn dân cư; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị được ưu tiên thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, trường học tổ chức